



บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

สาส์นจากประธานกรรมการ เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทนี้ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด และได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยห้ามเสนอ เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการเสริมสร้างให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องของกับธุรกิจของบริษัท มีความเข้าใจตระหนักรู้และให้ความร่วมมือในการอันใดที่จะเป็นประโยชน์ในการต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชัน ทั้งนี้โดยมุ่งหมายให้บริษัทเป็นองค์กรที่โปร่งใสและปราศจากคอร์รัปชันรวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันใดๆ

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน และความมุ่งหวังให้บังเกิดผลในการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและหลักการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น ซึ่งจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์และกฎระเบียบ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้และปฏิบัติได้ถูกต้อง ซึ่งผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชันอาจได้รับการลงโทษขั้นสูงสุด

บริษัทได้เปิดให้มีช่องทางที่ปลอดภัย และสามารถให้พนักงานเข้าถึงได้อย่างมั่นใจ เมื่อพนักงานต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสสามารถกระทำได้โดยปราศจากความเสียหายต่อผู้แจ้งในภายหลัง ทั้งนี้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่กำกับดูแล โดยการรับข้อมูลจะเป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการรักษาความลับรวมถึงการคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

ในส่วนของคู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสาธารณชนทั่วไปสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรืออาจขัดต่อมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชันต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท โดยในการนี้ทางบริษัทจะเปิดรับข้อมูลอย่างเสมอภาคโปร่งใส
เอาไว้ได้ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการรักษาความลับและ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนมิให้ถูกตัวกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน

บริษัทเชื่อมั่นว่านโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน คือกรอบและทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนวทาง
ปฏิบัติและการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน จะสะท้อนความมุ่งมั่นและความทุ่มเทที่สำคัญของการเป็นองค์กร
ที่โปร่งใสและปราศจากคอร์รัปชันรวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทมุ่งหมายและมุ่งหวังให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการด้วยดีต่อไป

นายประกิตต์ เสกสรรค์

ประธานกรรมการ

24 เมษายน 2561